

≡ คดง.ลงมติ 16 พ.ย. ผู้ว่าฯ สดง.ใครเต็ง?

📅 Wednesday, November 1, 2017 - 07:00

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ที่มี พลเอกชนะทัพ อินทามระ เป็นประธาน จะประชุมเพื่อลงมติเลือก ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) คนใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.นี้ จากนั้น คตง.จะส่งรายชื่อไปให้สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ ในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.ต่อไป

โดยหลังจากที่ได้มีการปิดรับสมัคร ผู้ว่าฯ สดง.คนใหม่ไปเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีคนไปสมัครทั้งสิ้น 18 ชื่อ ดังนี้

1.พัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รอง ผอ.สำนักงานงบประมาณ 2.ศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ อดีตรองผู้ว่าฯ สดง. 3.พ.ต.อ.คชฐี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 4.นางสิรินทร์ พันธุ์เกษม รองผู้ว่าฯ สดง. 5.ประจักษ์ บุญยัง รองผู้ว่าฯ สดง. 6.รศ.พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 7.พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าฯ สดง. 8.มณฑิยา เจริญผล รองผู้ว่าฯ สดง. 9.พ.อ.โฆษิต พิพัฒน์ปัญญา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 10.ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อุปถัมภ์ ทนายความ

11.นางพรรณชนิตดา บุญครอง อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 12.วรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา รองเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ช. 13.ดร.ดวงตา ดันโช ที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ 14.นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล อดีตรอง ผอ.สำนักงานงบประมาณ 15.เฉลิมศักดิ์ จันทร์ทิม อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 16.ประยงค์ ปริญญาจิตต์ อดีตเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 17.นางภัทรา โชว์ศรี ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 18.สุรเชษฐ์ งามวงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

แน่นอนว่าหากดูจากรายชื่อทั้งหมดแล้ว ถ้าไม่เกิดกรณี พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าฯ สดง. มีคำยืนยันทั้งจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและ สนช.ที่ร่วมเป็น กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับที่ผ่าน สนช. ว่า พิศิษฐ์ไม่สามารถกลับมาเป็นผู้ว่าฯ สดง.ได้ เนื่องจากมีคุณลักษณะต้องห้าม ทั้งตาม รธน.และตามร่าง พ.ร.บ.ตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับใหม่

หากพิศิษฐ์ไม่ติดเงื่อนไขดังกล่าว อดีตผู้ว่าฯ สดง. 2 สมัยคนนี้เป็นเต็งหนึ่งแน่นอน แต่เมื่อเกิดการมองกฎหมายคนละมุมระหว่าง กรรมการร่าง รธน.-สนช.กับฝ่ายพิศิษฐ์ และกองเชียร์ ก็เลยทำให้โอกาสที่พิศิษฐ์จะคัมแบ็กกลับมาเป็นผู้ว่าฯ สดง.รอบ 3 ล้าปากไม่ใช่น้อย

เพราะแม้พิศิษฐ์จะอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 71/2557 ซึ่งประกาศเมื่อ 4 ก.ค.2557 ที่ไม่ได้ปิดช่องตัวเองเอาไว้ในการสมัครเป็นผู้ว่าฯ สดง.อีกครั้ง แต่คำสั่งดังกล่าวก็เป็นการออกมาก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อ 6 เม.ย.2560 ซึ่งใน รธน.มาตรา 202 ก็มีบัญญัติไว้ชัดเจนถึงคุณสมบัติต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์การอิสระทุกองค์กรต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระใดมาก่อน ผนวกกับร่าง พ.ร.บ.ตรวจเงินแผ่นดิน ที่จะประกาศใช้ในอนาคต ก็เขียนเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามดังกล่าวไว้เช่นกัน โดยไม่มีการเขียนบทเฉพาะกาลเอาไว้ว่าให้ยกเว้นกับการเลือกผู้ว่าฯ สดง.ที่จะมีขึ้น

ขณะที่กรรมาธิการผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากเดิม 77 คน มาเป็น 78 คน ซึ่งก็มีมติชัดเจนแล้วว่า พิศิษฐ์มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถกลับมาเป็นผู้ว่าฯ สดง.อีกรอบ โดยเฉพาะหากหลังร่าง พ.ร.บ.ตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ประกาศใช้ มันก็อยู่ที่แล้วแต่ใครจะมองเรื่องนี้อย่างไร

ซึ่งมีข่าวว่า เบื้องต้น คตง.หาหรือกันแล้วก็พบว่า พิธีษฐ์มีคุณสมบัติลงสมัครได้ แต่หากร่าง พ.ร.บ.ตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ประกาศใช้ พิธีษฐ์จะต้องพ้นจากตำแหน่งทันที ทำให้ คตง.ก็คิดหนักหากจะเลือกพิธีษฐ์ อย่างไรก็ตาม ถึงชั่วโมงนี้เริ่มมีกระแสข่าวว่าพิธีษฐ์อาจไม่ใช่เด็งหนึ่งที่ คตง.จะเลือกและเสนอชื่อให้เป็นผู้ว่า สตง.คนใหม่แล้ว เพราะ คตง.อาจมองข้าม ไม่สนใจเรื่องคุณสมบัติของพิธีษฐ์ไปแล้ว เนื่องจาก คตง.บางส่วนต้องการได้ผู้ว่า สตง.ที่ไม่ใช่สเปกแบบพิธีษฐ์ ที่อยู่เป็นผู้ว่า สตง. หากนับรวมกับที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยออกมาตรา 44 ต่ออายุให้พิธีษฐ์ เมื่อ 5 เม.ย.2560 ก็เท่ากับพิธีษฐ์เป็นผู้ว่า สตง.มา 3 รอบแล้ว จนทำให้อาจเป็นไปได้ที่ คตง.ต้องการเปลี่ยนมือทำงานแล้วก็ได้

บวกกับเงื่อนไขคุณสมบัติที่พิธีษฐ์มีปัญหาข้อกฎหมายด้วย ก็ยิ่งทำให้ คตง.อาจตัดสินใจง่ายมากขึ้นว่าจะไม่เอาพิธีษฐ์กลับมาเป็นผู้ว่า สตง.เพื่อตัดปัญหาตั้งแต่ต้น เพียงแต่สูตรจะออกมาแบบไหน จะเอา คนใน-ลูกหม้อ หรือ คนนอก

ถ้า คตง.ต้องการคนในก็มีให้เลือกเพียบ ทั้งอดีตรองผู้ว่า สตง. และรองผู้ว่า สตง.ที่รับราชการอยู่มาสมัครอีกถึง 3 คน รวมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินอีก 1 คน เท่ากับมีคนในที่เป็นลูกหม้อ สตง.มาสมัครถึง 5 คน ซึ่งกลุ่มคนในเหล่านี้จะมีจุดแข็งคือ รุ่งานดีอยู่แล้ว อีกทั้งลูกน้องใน สตง.ก็พร้อมสนับสนุน ทำให้งานเดินได้ต่อเนื่องเป็นเอกภาพ ก็น่าจะทำให้ คตง.อาจเลือกกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้

แต่หากจะเลือก คนนอก ก็มีหลายชื่อให้ได้ลุ้น เช่น วรวิทย์ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ที่อาจได้แรงหนุนจาก สรรเสริญ พลเจียก อดีตเลขาธิการ ป.ป.ช. ที่ตอนนี้เป็น คตง.อยู่ หรือ ประยงค์ ปริญญาจิตต์ อดีตเลขาธิการ ป.ป.ท. ก็มีข่าวว่าเป็นตัวเต็งคนหนึ่ง ขณะเดียวกันคนอื่นๆ ก็อาจได้ลุ้นเช่นกัน โดยเฉพาะพวกที่มาจากสาย สำนักงบประมาณ-ก.คลัง ที่ก็น่าจะมี คตง.บางคนคอยเชียร์อยู่

ใครจะเป็นผู้ว่า สตง.คนใหม่ และกระบวนการต่างๆ จะสะดุดหรือไม่ หลัง คตง.ลงมติเลือก และเสนอชื่อไปให้ สนช.โหวตเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ อันดับแรก รอดูก่อนว่า คตง.จะเลือกใคร?